

HƯNG HÀ

Phấn đấu giành thắng lợi vụ mùa



Nông dân huyện Hưng Hà gieo cấy lúa mùa.

Đến nay, nông dân huyện Hưng Hà đã hoàn thành gieo cấy lúa mùa và chuyển trọng tâm sang chăm sóc, phấn đấu giành thắng lợi trong sản xuất.

Trước đó, để gieo cấy lúa mùa bảo đảm trong khung thời vụ, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nông dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ; chỉ đạo HTX các xã, thị trấn tổ chức tập huấn kỹ thuật, cung ứng giống, phân bón bảo đảm chất lượng cho nông dân

sản xuất đồng thời điều tiết nước hợp lý để làm đất gieo cấy lúa thuận lợi. Ông Phạm Văn Hướng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết: Xã đã hoàn thành việc gieo cấy và hiện nay nông dân đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc

lúa đồng thời chủ động có những giải pháp nhằm ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết như gieo mạ dự phòng từ 5 - 10%; thu dọn cỏ, vật cản tại các tuyến kênh mương, trục dẫn nước, tạo thuận lợi cho việc tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, có phương án phòng, trừ sâu bệnh phát sinh. Bà Phạm Thị Phương, thôn Tuy Lai, xã Minh Khai chia sẻ: Vụ mùa này gia đình cấy 8 sào chủ yếu là giống BC15. Trước khi cấy, gia đình đã xử lý mạ dự phòng để kịp thời bổ sung trong trường hợp chết mạ, chết lúa. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi điều tiết nước hợp lý bảo đảm phục vụ tốt cho sản xuất vụ mùa. Các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức mua bán kinh doanh vật tư nông nghiệp, thóc giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón kém chất lượng, hàng không có trong danh mục quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, tránh gây thiệt hại cho sản xuất. Huyện cũng chỉ đạo HTX các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nông dân và các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng phương án chủ động và sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất thuận. Chủ động nạo vét kênh mương, giải phóng dòng chảy, tưới, tiêu kịp thời cho diện tích lúa mới gieo cấy. Không để lúa bị khô hạn khi nắng nóng, ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, đồng thời chuẩn bị mạ dự phòng để kịp thời bổ sung trong trường hợp chết mạ, chết lúa. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi điều tiết nước hợp lý bảo đảm phục vụ tốt cho sản xuất vụ mùa. Các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức mua bán kinh doanh vật tư nông nghiệp, thóc giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón kém chất lượng, hàng không có trong danh mục quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn quy định để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây thiệt hại cho sản xuất. Huyện cũng chỉ đạo HTX các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nông dân và các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng phương án chủ động và sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất thuận. Chủ động nạo vét kênh mương, giải phóng dòng chảy, tưới, tiêu kịp thời cho diện tích lúa mới gieo cấy. Không để lúa bị khô hạn khi nắng nóng, ngập úng khi có mưa lớn xảy ra, đồng thời chuẩn bị mạ dự phòng để kịp thời bổ sung trong trường hợp chết mạ, chết lúa. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi điều tiết nước hợp lý bảo đảm phục vụ tốt cho sản xuất vụ mùa. Các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc kinh doanh vật tư nông nghiệp, kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức mua bán kinh doanh vật tư nông nghiệp, thóc giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón kém chất lượng, hàng không có trong danh mục quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

THÀNH PHỐ 100% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đúng hạn

6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Hành chính công thành phố Thái Bình đã hướng dẫn, tiếp nhận gần 5.100 hồ sơ; trong đó kỳ trước chuyển sang 339 hồ sơ, tiếp nhận mới 4.759 hồ sơ. Đã trả kết quả 4.782 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 4.744 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,21%. Hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả 44 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đã tiếp nhận 1.239 hồ sơ, giải quyết 1.213 hồ sơ đúng hạn, đạt 100%.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, đánh giá các kế hoạch cải cách hành chính; tập trung nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số đánh giá sự hài lòng về phục vụ hành chính; tăng cường phối hợp giải quyết công việc giữa Trung tâm với các phòng, ban, đơn vị chức năng, hoạt động nền nếp, đúng quy trình; kiên trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm và đường dây nóng; niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc.

MINH NGUYỆT

Gần 8km đường giao thông được đưa vào sử dụng

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 6 tháng đầu năm 2019, các huyện, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7,8km đường giao thông. Để bảo đảm giao thông trên các tuyến đường được thuận lợi, an toàn, các địa phương đã phát cây, cắt cỏ ven đường, khơi thông rãnh thoát nước bên đường với chiều dài 41km.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuân tra, theo dõi tình trạng các công trình giao thông đường bộ để đưa ra giải pháp xử lý, sửa chữa kịp thời những hư hỏng nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng đường bộ. Duy trì tình trạng khai thác bình thường của đường bộ, sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguồn kinh phí được giao, thực hiện quản lý và bảo trì hệ thống công trình giao thông bảo đảm an toàn, thông suốt.

PHẠM HÙNG

Hơn 1,5 triệu người có thẻ BHYT



Người dân sử dụng thẻ BHYT khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư.

6 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện cấp mới, gia hạn 830.339 thẻ, cấp lại 73.515 thẻ BHYT, nâng tổng số người có thẻ BHYT toàn tỉnh hiện nay là 1.576.670 người.

Để đạt được kết quả đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chỉ đạo Phòng Quản lý thu, Phòng Công nghệ thông tin và bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát thẻ BHYT cấp trùng thuộc nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng. Qua kiểm tra, quý I/2019 có 459 thẻ BHYT cấp trùng, đã giảm thu 441 thẻ, còn 18 thẻ đang trong quá trình xử lý.

6 tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện quy trình rà soát và kiểm tra cấp trùng thẻ BHYT, bảo đảm đến hết năm 2019, tài chính không có thẻ BHYT cấp trùng giữa các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Hướng dẫn bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT, nhất là việc cấp, gia hạn thẻ BHYT của các nhóm đối tượng hết hạn sử dụng năm 2019.

THU TRANG

THÁI THỤY

Chủ động phòng, chống ngập úng

Thái Thụy là huyện ven biển, đặc điểm địa hình thấp dần về phía biển, có nhiều vùng thấp xen kẽ, úng trũng. Vì vậy, công tác phòng, chống ngập úng trong mùa mưa bão luôn được các cấp, ngành chú trọng của huyện quan tâm, triển khai thực hiện nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa, lũ gây ra.



Công nhân trạm bơm Hệ, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) vét bèo bọng giải phóng dòng chảy.

Ninh) và trạm bơm Khái Lai (Thái Hồng). Ngoài ra còn có các trạm bơm nhỏ ở các xã Thụy Dân, Thụy Ninh, Thụy Chính, Thụy Phúc, Thụy An, Thái Thủy, Thái Thuần... tiêu nước kết hợp khi có úng cục bộ. Để bảo đảm việc vận hành và hoạt động ổn định hệ thống công trình phục vụ

chống úng, ngay trước mùa mưa bão năm nay, Thái Thụy đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp và gia cố các công trình thủy lợi, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy, công tiêu thoát nước. Ông Lê Ngọc Huyền, Giám đốc Xí nghiệp

Khai thác công trình thủy lợi huyện cho biết: Trước mùa mưa bão năm nay, Xí nghiệp đã chủ động xây dựng phương án tiêu úng đồng thời tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống trạm bơm tiêu, thường xuyên bơm tiêu, giải phóng dòng chảy trên hệ thống sông trực do đơn

vị quản lý. Tính đến hết tháng 5, Xí nghiệp và các địa phương trong huyện đã giải phóng dòng chảy được hơn 1,5 triệu m<sup>2</sup> rau, bèo, vật cản... tại các sông trực, qua đó bảo đảm dòng chảy luôn thông thoáng và không bị ách tắc.

Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để chủ động phòng, chống úng trong mùa mưa bão năm 2019, UBND huyện đã thành lập tiểu ban phòng, chống úng gồm 11 người do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp làm trưởng tiểu ban. Đồng thời, xây dựng và triển khai phương án phòng, chống ngập úng tới các ngành, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình kiểm tra công tác chống úng và việc vận hành cống, trạm bơm tiêu qua để để sẵn sàng phục vụ công tác chống úng

trong mùa mưa bão năm nay.

Mặc dù đã được các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện nhưng công tác phòng, chống úng trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó, một số hệ thống cống, đập phục vụ tưới, tiêu lớn trên địa bàn huyện đang bị xuống cấp nghiêm trọng như cống Mai Diêm, cống Láng Quai, cống Thụy Việt 1; hệ thống sông trực, kênh dẫn lớn cần nhiều kinh phí để đầu tư nạo vét, khơi thông dòng chảy; bờ vùng chống úng còn thấp, nhỏ chưa đáp ứng được khoanh vùng chống úng nên còn dễ xảy ra tình trạng úng lụt cục bộ. Ngoài ra, việc thực hiện phương án phòng, chống thiên tai ở một số địa phương còn mang tính hình thức, tu tưởng chủ quan; sự phối hợp giữa người dân và chính quyền chưa cao, đặc biệt tại các khu vực nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính ở các xã ven biển. Vì vậy, thời gian tới, bên cạnh việc phải đầu tư nâng cấp các công trình cống đập đang bị xuống cấp, huyện Thái Thụy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân chủ động phương án phòng, chống ngập úng tại các vùng nuôi trồng thủy sản. Hướng dẫn hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp chống tràn bờ bao, tiêu nước, phòng bệnh cho động vật thủy sản...

TRẦN TUẤN

Chuyển đổi phương pháp gieo cấy

Trước chủ trương giảm dần, tiến tới xóa bỏ diện tích gieo thẳng, gieo vãi trong canh tác lúa, xã Mê Linh là một trong những địa phương thực hiện sớm nhất và đi đầu của huyện Đông Hưng trong việc này.

Câu nói: "Đàn ông làm ruộng, phụ nữ làm công ty" không chỉ đúng ở Mê Linh mà còn phổ biến ở rất nhiều địa phương khác. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã Mê Linh cho biết: Trên địa bàn xã chúng tôi hiện có 2 công ty may lớn, 14 xưởng may nhỏ quy mô 20 - 30 lao động/xưởng cùng với trên 30 hộ sản xuất máy khâu để chế tạo máy khâu trong nông nghiệp vừa thiếu, vừa yếu bởi những

người trẻ đều đi làm công ty, xí nghiệp. Vì thế, phương pháp gieo thẳng được nông dân xã Mê Linh áp dụng rộng rãi từ năm 2011 đến nay, vụ xuân đạt 98% diện tích, vụ mùa đạt trên 85% diện tích. Khi tính, huyện có chủ trương xóa bỏ diện tích gieo thẳng, trong đó sản xuất, chúng tôi không khuyến cáo phương thức gieo thẳng đồng thời tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM, 3 giảm 3 tăng, dịch chuyển tập quán gieo thẳng sang thâm canh lúa cải tiến (SRI), tăng cường áp dụng các biện pháp làm mạ khay, cấy bằng máy hoặc cấy lúa hiệu ứng hàng biên và các tiến bộ khoa học mới trong sản xuất. Công tác tuyên

truyền được đẩy mạnh đến từng thôn, xóm, từng hộ gia đình đồng thời HTX họp các chủ máy làm đất, thông báo chủ trương, kế hoạch sản xuất, điều hành dịch vụ làm đất bám sát thời vụ cấy. Trong các ngày 24/6, 28/6 và 2/7, HTX đã tổ chức 3 buổi trình diễn máy cấy cầm tay có động cơ do chính doanh nghiệp ở địa phương sản xuất ở 3 thôn: An Thái, Đám, Tiến. Qua đánh giá, với thiết kế nhỏ gọn, giá thành hợp lý (12 - 14 triệu đồng/máy), phù hợp với diện tích ruộng nhỏ, một ngày cấy được từ 1,5 - 2 mẫu lại không bắt buộc phải sử dụng mạ khay, máy cấy cầm tay được đồng đạo người dân quan tâm, tìm hiểu. Chúng tôi hy vọng từ những vụ sau, diện tích cấy

bằng máy, đặc biệt là máy cấy tay này sẽ phát triển. Ba vụ trước, toàn bộ 10 mẫu ruộng được gia đình anh Trần Đình Khoa, thôn Tiến gieo thẳng. Anh Khoa chia sẻ: Sản xuất với quy mô lớn, tôi dễ dàng nhận thấy những tồn tại của phương pháp này: mật độ cấy lúa dày hơn so với cấy máy kéo theo công tía đậm nhiều, dễ nhiễm bệnh đạo ôn ở vụ xuân, chịu rủi ro cao bởi nhiều yếu tố: thời tiết, chuột, ốc bươu vàng; cây lúa ăn nóng nên dễ đổ... Vì vậy, vụ mùa này, tôi đã đầu tư máy cấy có suất lớn phục vụ sản xuất của gia đình cũng như cấy thuê cho bà con. Tuy là vụ đầu nhưng nhu cầu thuê máy cấy của người dân khá cao. Do mật độ cấy, vốn cũng như kinh

hóa vào đồng ruộng. Để làm được điều đó, rất cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ hiệu quả từ tỉnh, huyện cũng như các ngành chức năng.

Đến ngày 10/7, xã Mê Linh hoàn thành gieo cấy 366ha lúa mùa, trong đó diện tích gieo thẳng giảm còn khoảng 60%. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết thêm: Để xóa bỏ gieo thẳng ở địa phương, chúng tôi xác định là cả quá trình lâu dài và phải đẩy mạnh cơ giới

Xóa bỏ phương pháp gieo thẳng là chủ trương hoàn toàn phù hợp trong xu thế hướng tới nền sản xuất nông nghiệp bền vững

trước những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường về chất lượng nông sản, đặc biệt là lúa gạo.

NGÂN HUỖN



Trình diễn máy cấy cầm tay tại xã Mê Linh (Đông Hưng) vụ mùa 2019.